

ศธ.เล็งโอนคดีทุจริต สกสค.ให้ดีเอสไอ

นำเสนอเมื่อ : 16 ต.ค. 2558

**"ดาวพงษ์"หรือ ป.ป.ช.-ดีเอสไอ-ป.ป.ง.วางทุจริต สกสค.เล็งโอนคดีให้ดีเอสไอดำเนินการ
พบปมใหม่มีธนาคารมีเอี่ยวอนุมัติปล่อยเงินกู้ให้บริษัทบิลเลียนฯ**

วันนี้ (15 ต.ค.) ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ
เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และคณะกรรมการตรวจสอบภาครัฐ (คตร.) ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) ว่า

ที่ประชุมได้หารือถึงการแก้ไขปัญหาทุจริตภายในสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (สกสค.) โดยเฉพาะประเด็นของบริษัทบิลเลียนโนโนเวเท็ด กรุ๊ป จำกัด มูลค่า 3,000 ล้านบาท
ที่มีการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนทำให้สำนักงาน
สกสค.ได้รับความเสียหาย ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินคดีของป.ป.ช. รวมถึงคดีอาญาที่ทางสำนักงาน
สกสค.ได้แจ้งความดำเนินคดีไว้ที่สน.ดุสิต

พล.อ.ดาวพงษ์ กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมมีข้อสรุปออกเป็น 2 แนวทาง คือ 1.ให้
สกสค.ฟ้องดำเนินคดีอาญาในฐานะผู้เสียหาย และ 2.ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจโอนคดีให้ดีเอสไอดำเนินการแทน
ซึ่งเป็นคดีที่สกสค.เคยไปแจ้งความไว้ที่ สน.ดุสิต ประกอบด้วย พ.ร.บ.เช็ค คดีฉ้อโกง
และการปลอมตัวเงินโดยก่อนหน้ามีการส่งเรื่องไปให้ ป.ป.ช.ดำเนินการแล้ว
ทั้งนี้จะเลือกแนวทางใดนั้นขึ้นอยู่กับอยู่ระหว่างการชั่งน้ำหนัก แต่ส่วนตัวเห็นว่าควรส่งเรื่องทั้งหมดให้ดีเอสไอดำเนินการ
เนื่องจากมีความเป็นอาชีพและจะดำเนินการไต่สวนเร็ว

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมพบประเด็นใหม่ที่น่าสนใจ คือ
มีธนาคารเข้ามาเกี่ยวข้องในการอนุมัติปล่อยเงินกู้ให้แก่บริษัท บิลเลียนฯ
โดยยังไม่แน่ใจว่าเป็นการอนุมัติเงินในทางที่ชอบหรือไม่ ดังนั้น จะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียด นอกจากนี้
ป.ป.ง.ยังได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ป.ป.ง.ได้อายัดทรัพย์สินของบริษัท บิลเลียนฯ
และคณะกรรมการกองทุนการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครู (ช.พ.ค.) กรณีพิเศษ จำนวน 153 รายการมูลค่า
500-800 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ ป.ป.ง.ได้ส่งเรื่องให้อยู่การฟ้องร้องเพื่ออายัดทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว
ดังนั้นขณะนี้ขึ้นอยู่กับศาลแพ่งว่าจะพิจารณารับฟ้องหรือไม่
หากฟ้องก็จะทำให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของสำนักงาน สกสค.

"ยืนยันว่าจะเล่นงานเอาผิดกับพวกที่สำนักงาน สกสค.เสียหาย และไม่จะรอช้าอีกแล้ว
แม้จะมีนามสกุลใหญ่โตก็จะยึดถือกฎหมายเป็นหลักไม่ปล่อยไว้อย่างแน่นอน
เพราะเรื่องนี้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างและเขาขายว่าอาจจะมีการดำเนินการคล้ายกับกรณีของสหกรณ์เครดิตยู
เนียนคลองจั่น เนื่องจากมีการโยกย้ายเงินที่มีรูปแบบใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตามคงต้องขึ้นอยู่กับ
ป.ป.ช.ว่าจะส่งเรื่องนี้กลับมาให้ดีเอสไอดำเนินการหรือไม่
รวมถึงดีเอสไอจะรับคดีเหล่านี้เป็นคดีพิเศษหรือไม่ด้วยเช่นกัน" รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

แหล่งข่าวระดับสูงในสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า
ขณะนี้เอกสารและหลักฐานในการเอาผิดบริษัท บิลเลียนฯ
ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วและพร้อมจะโอนสำนวนคดีไปให้ดีเอสไอดำเนินการ ซึ่งคาดว่าดีเอสไอจะใช้ระยะเวลา 1

เดือนก็จะสามารถปิดคดีดังกล่าวได้ ขณะเดียวกันจะส่งข้อมูล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)พิจารณาด้วย.

ที่มา [หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 15 ตุลาคม 2558](#)